

Chú heo con này được đưa ra chợ.

VIETNAMESE

Chúng ta hãy tuân thủ luật pháp

Thực phẩm và thức ăn thải bỏ chủ yếu từ các hàng quán có chứa thịt, sản phẩm từ thịt, sữa hoặc sản phẩm chế biến từ sữa không có nguồn gốc Úc hoặc bất cứ thứ gì đã tiếp xúc với các thức ăn vừa kể đều không được sử dụng làm thức ăn nuôi heo. Thức ăn này là loại thức ăn nuôi heo bị cấm, thường được gọi là thức ăn tạp nuôi heo.

Thức ăn tạp nuôi heo bị cấm tại tất cả tiểu bang và trên toàn lãnh thổ nước Úc. Thức ăn tạp ẩn chứa nhiều siêu vi khuẩn nguy hiểm có khả năng truyền bệnh sang heo qua đường ăn uống – kể cả bệnh lở mồm long móng (LMLM).

Những thức ăn thừa dù sống hay chín, ngay cả sau khi đã làm lạnh, đông lạnh vẫn tiềm ẩn siêu vi khuẩn LMLM. Loại siêu vi khuẩn này có khả năng sẽ xuất hiện tại Úc vì vấn đề nhập khẩu bất hợp pháp thịt hoặc các sản phẩm chế biến từ sữa.

Những thực phẩm bị tuyệt đối cấm dùng trong chăn nuôi heo

Thức ăn thải bỏ của hộ gia đình, thương mại hoặc công nghiệp kể cả thức ăn nhà hàng, các thứ cửa tiệm bán thịt thải bỏ và các thứ có thịt tiệm bánh mì thải bỏ, các sản phẩm thịt, một số sản phẩm chế biến từ sữa hoặc bất cứ thứ gì đã tiếp xúc với các thức ăn vừa kể.

Ví dụ cụ thể là thức ăn thừa, bánh nhân thịt, bánh mì xúc xích, bánh mì thịt xông khói và phô-mai, xà lách Caesar trộn thịt xông khói miếng, thịt nguội, sữa hoặc các sản phẩm chế biến từ sữa không có nguồn gốc từ Úc hoặc được nhập lậu vào Úc và các loại dầu ăn và mỡ đã qua sử dụng không được xử lý đúng cách.

Bất cứ thứ gì đã tiếp xúc với thức ăn tạp nuôi heo theo hình thức thu gom, tồn trữ hoặc vận chuyển bằng đồ chứa bị ô nhiễm như khay thịt và hộp đựng thức ăn mang đi (takeaway).

Những quy định cấm này áp dụng đối với TẤT CẢ loại chăn nuôi heo, kể cả heo nuôi làm thú cưng và heo nuôi cho vui.

Thông tin dành cho các cửa
tiệm thức ăn



Nên biết về LMLM. Nên cảnh giác đối với LMLM.





Xử lý thức ăn thải bỏ đúng cách

Các doanh nghiệp chế biến và bán thức ăn có trách nhiệm xử lý thức ăn thải bỏ đúng cách. Quý vị nên bỏ thức ăn thừa được coi là thức ăn tạp nuôi heo vào thùng rác thích hợp để thu gom và giải quyết.

Tại sao cấm cho heo ăn thức ăn tạp nuôi heo?

Mặc dù cho heo ăn thức ăn thải bỏ hoặc thức ăn xuống cấp là chuyện phổ biến vì đỡ tốn chi phí thức ăn và có thể được xem như là cách để giảm bớt thức ăn thải bỏ, cách thức này có thể có hại cho thị trường gia súc Úc.

Hiện nay Úc không có LMLM nhưng thức ăn có siêu vi khuẩn này có thể được nhập lậu vào Úc mà không bị kiểm dịch phát hiện. LMLM là bệnh siêu vi khuẩn nguy hiểm và rất dễ lây, ảnh hưởng đến động vật móng chẻ, kể cả gia súc như heo, cừu, bò, dê, nai và họ lạc đà bao gồm lạc đà paca, lạc đà không bướu (llamas) và lạc đà 2 bướu.

Người ta cho rằng vấn đề cho heo ăn thức ăn tạp nuôi heo là nguyên nhân gây ra dịch LMLM tai hại vào năm 2001 tại Vương quốc Anh, với hơn sáu triệu gia súc đã bị giết chết trong quá trình diệt trừ bệnh này. LMLM là mối đe dọa lớn nhất trong số các bệnh đối với ngành chăn nuôi của Úc. Theo ước tính, một vụ dịch bệnh nghiêm trọng xảy ra sẽ làm cho nền kinh tế quốc gia tổn thất khoảng 52 tỉ đô-la tương đương với doanh thu trong 10 năm.

Thức ăn tạp nuôi heo cũng có thể có siêu vi khuẩn đáng kể khác hiện chưa thấy xuất hiện tại Úc.

Trình báo trường hợp phát hiện cho heo ăn bằng thức ăn tạp

Nếu nghi ngờ có người cung cấp thức ăn tạp nuôi heo cho chủ nuôi heo hoặc có người cho heo ăn thức ăn tạp nuôi heo, xin quý vị liên lạc với **Viện An toàn Sinh học Queensland (Biosecurity Queensland)** qua số **13 25 23**. Thông tin mà quý vị cung cấp sẽ được giữ kín. Trường hợp cho heo thức ăn tạp nuôi heo, cung cấp thức ăn tạp nuôi heo hoặc thu gom thức ăn tạp nuôi heo nhằm mục đích cung cấp cho chăn nuôi heo, các chủ nuôi heo sẽ bị phạt nặng và có thể bao gồm phạt tiền hoặc tù giam.

Muốn biết thêm thông tin?

Xin vui lòng liên hệ điện thoại số **13 25 23**

Truy cập www.biosecurity.qld.gov.au/FMD

